
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  2562  ครั้งท่ี  1  
วันที่  1  พฤษภาคม  2562  เวลา  09.00  น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 น.ส.สมพร  ทองเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมพร  ทองเดช  
2 นายลอน   อุดทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ลอน   อุดทุม  
3 นายสมยงค์  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมยงค์  บุตรสุวรรณ์  
4 นายสมชาย  สมิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สมชาย  สมิตร  
5 นายอนันต์   ไชยตะวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 อนันต์   ไชยตะวงศ์  
6 นางวิจิตตรา  ท้าวมะลิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 วิจิตตรา  ท้าวมะลิ  
7 นายพัฒนา  แก้วฝุาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 พัฒนา  แก้วฝุาย  
8 นายส่วน  เขียนจันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ส่วน  เขียนจันทา  
9 นายคํารุ่ง  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 คํารุ่ง  บุตรสุวรรณ์  

10 นายโนระชัย  พวงใบดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 โนระชัย  พวงใบดี  
11 นายพิละ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 พิละ  ผ่องใสศรี  
12 นายคําไปุ  เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 คําไปุ  เข็มอุทา  
13 นายทินกร  เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 ทินกร  เข็มอุทา  
14 นายศิวกร  กุลภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ศิวกร  กุลภา  
15 นางคําพันธ์  มุงธิสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 คําพันธ์  มุงธิสาร  
16 นางเถวียน  ไชยโสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 เถวียน  ไชยโสดา  
17 นายคําสงกา  ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 คําสงกา  ศรีสมัย  
18 นายทองสอน  อุ่นแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ทองสอน  อุ่นแก้ว  
19 นายอัษฏาวุฒิ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 อัษฏาวุฒิ  ผ่องใสศรี  
20 นายอุทัย  ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อุทัย  ศรีสมัย  
21 นายถาวร  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ถาวร  บุตรสุวรรณ์  
22 นายสมถวิล  อินธิราช รองประธานสภา อบต. สมถวิล  อินธิราช  
23 นายถวิล  ช่วยรักษา ประธานสภา อบต. ถวิล  ช่วยรักษา  
24 จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม เลขานุการสภา อบต. มานพ  สมบูรณ์พร้อม  

  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพนม  บุญชาญ นายก อบต.โพนงาม พนม  บุญชาญ  
2 นายปฏิพล  ประชุมสุข รองนายก อบต.โพนงาม ปฏิพล  ประชุมสุข  
3 นายจิรวัฒน์  แก้วสนิท เลขานุการนายก จิรวัฒน์  แก้วสนิท  
4 น.ส.เพ็ญแข   ราชชมภู รองปลัด อบต.โพนงาม เพ็ญแข   ราชชมภู  
5 นายบุญส่ง   แก่นท้าว หัวหน้าสํานักปลัด บุญส่ง   แก่นท้าว  
6 นายวินิจ   ก้อนแพง ผอ.กองช่าง วินิจ   ก้อนแพง  
7 นายประวิทย์  จันทสิทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ประวิทย์  จันทสิทธิ์  

  8 น.ส.อาทิตยา  กิมเตียว ผอ.กองคลัง อาทิตยา  กิมเตียว  
  9 นางศิริขวัญ  ใขคํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศิริขวัญ  ใขคํา  

 
เริ่มประชุม  เวลา    09.30  น. 

ก่อนเปิดประชุม  นายถวิล   ช่วยรักษา  ตําแหน่ง  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลโพนงาม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมอ่าน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม  เรื่อง  ประกาศสมัย
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําปี  2562  และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                          - ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การรบัรองรายงานการประชุม  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  เมื่อวันที่  15  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 

 

มติที่ประชุม    รับรอง      22    เสียง 
     ไม่รับรอง    -   เสียง 
     งดออกเสียง    1   เสียง 
 

ระเบียบวารที่  3      เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายถวิล    ช่วยรักษา   เรื่องการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน  

ประธานสภา  อบต. ตําบล (ฉบับที่  7  )  พ.ศ.2562  เรื่องนี้ก็ขอมอบให้ท่านรองปลัดเป็นผู้
อธิบายรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องเชิญครับ 

 

นางสาวเพ็ญแข   ราชชมภู   เรียนประธานสภา   คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก   และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
    รองปลัด  อบต.   ท่าน  สําหรับสาระสําคัญตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล  ฉบับที่  7  พ.ศ.2562  ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้  
  1. จํานวนสมาชิกสภา  อบต.  หมู่บ้าน  1  คน  ให้เขตหมู่บ้าน

เป็นเขตเลือกตั้ง  หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรไม่ถึง  
25  คน  ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  อบต.  กรณีมี  
1  หมู่บ้าน  ให้มีสมาชิก  6  คน  , มี  2  หมู่บ้าน  ให้มีสมาชิก  หมู่บ้าน 
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ละ  3  คน  ,มี  3  หมู่บ้าน  ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ  2  คน   ,มี  4  
หมู่บ้าน  ให้มีสมาชิก  หมู่ละ  1  คน  และให้  2  หมู่บ้านที่ประชากร
มากที่สุดมีสมาชิกเพ่ิมอีกหมู่บ้านละ  1  คน  ,กรณี  5  หมู่บ้าน  ให้มี
สมาชิก  หมู่ละ  1  คน  และให้  1  หมู่บ้านที่ประชากรมากที่สุดมี
สมาชิกเพ่ิมอีกหมู่บ้านละ  1  คน   

 2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การกระทําอันต้องห้าม
ของสมาชิก  อบต.  และนายก  อบต.  นายก  อบต.ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า  
35  ปี  นับถึงวันเลือกตั้ง  วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเคย
เป็นนายก  อบต.หรือสมาชิกสภาตําบล หรือ สมาชิกสภา อบต.มาแล้ว 
นายก อบต.  มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ  4  ปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  แต่
จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน  2  วาระไม่ได้  ในกรณีที่นายก  อบต.
ดํารงตําแหน่งไม่ครบระยะเวลา  4  ให้ถือเป็นหนึ่งวาระ  เมื่อได้ดํารง
ตําแหน่ง  2  วาระติดต่อกันแล้วจะดํารงตําแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา  
4  ปี  นับแต่วันพ้นจากตําแหน่ง   

3. การสิ้นสุดสมาชิกกภาพของ  ส.อบต.  แก้ไขมาตรา  47  ตรี  
(5)  คือ  สมาชิกภาพของ  ส.อบต.สิ้นสุดลงเมื่อ  ไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งที่
ได้รับการเลือกตั้ง  เป็นเวลาติดต่อกันเกิด  6  เดือน   

4. ผู้บริหาร  อบต.  ต้องไม่ดํารงตําแหน่งอ่ืนใดในหน่วยงานของ
รัฐและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กรทํากับหรือให้แก่  อบต.
นั้น  หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับให้
หรือแก่  อปท.  อื่น  และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามกฎหมาย
เลือกตั้ง   

5.  อํานาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของ  อบต.  กําหนดให้  
อบต.  มีหน้าที่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร  
และกําหนดให้  อบต.  มีอํานาจหน้าที่จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา  ศาสนา  วัฒนะธรรม  และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่
เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา   

กําหนดให้  อบต.จะนําเงินไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงาน
ในต่างประเทศของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นจะกระทํามิได้  
ยกเว้นได้ทําความตกลงหรือความร่วมมือบทเฉพาะกาล  กําหนดคุ้มครอง
การจ่ายเงินของ  อบต.ที่จ่ายไปโดย สุจริตและมีหนังสือสั่ งการ
หรือระเบียบ  มท.  กําหนด   

6.  การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและ
การกํากับดูแล  การสอบสวนและวินิจฉัยลากรกํากับดูแล  มี  3  กรณี  
ดังต่อไปนี้   

1.การสอบสวนวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิก  
สภา  อบต.  ตามมาตรา  47  ตรี  (4)  (5)  (6)  หรือ  (7)    
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2.การสอบสวนวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นนายก  อบต.
สิ้นสุดลง  ตามมาตรา  64  (4)  (5)  หรือ  กกต.แจ้งการสิ้นสุดสภาพ  
ตาม  (7)    

3.การสอบสวนวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ  
อบต.  ตามมาตรา  90  และ  การสอบสวนกรณี  นายก  อบต.  รอง
นายก  อบต.  ประธานสภา  อบต.หรือรองประธานสภา  จงใจทอดทิ้ง
หรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าทีอันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่  หรือ
ประพฤติตนฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อย  หรือฝุาฝืนคําสั่งนายอําเภอที่ส่ง
มาตรา  90    

ทั้ง  3  กรณีนี้อํานาจการสอบสวนและวินิจฉัยตามกรณี
ดังกล่าวข้างต้น  เป็นอํานาจของ  นายอําเภอในฐานะผู้กํากับดูแล  เพ่ือให้
การสอบสวนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยต้องสอบสวน
วินิจฉัยให้แล้เสร็จภายใน  60  วัน  ทั้งนี้  นายอําเภอสามารถขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกิน  30  วัน  ก็ขออนุญาตนําเรียนแต่เพียงเท่านี้ก่อน 

     นอกจากนี้ยังมีการประกาศใช้ พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
     ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แล้ว  ซึ่งมีการแก้ไข เพ่ิมเติม 
     หลายประการ เช่นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครเลือกตั้ง 
     เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ดังนั้นท่านใดทีป่ระสงค์จะ 
     สมัครเป็นสมาชิกสภา หรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องศึกษาโดยละเอียดด้วย 
 

นายถวิล    ช่วยรักษา      ถ้าท่านใดไม่เข้าใจก็สอบถามท่านรองปลัด   เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับ 
    ประธานสภา  อบต.   รายละเอียดต่างๆ  สําหรับท่านใดจะลงสมัครในตําแหน่งผู้บริหารหรือ 

ตําแหน่งใดบ้างก็ต้องไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ  ว่าเราต้อง
จัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง  ผ่านนะครับเรื่องนี้ต่อไปเป็น  เรื่องการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2564  ประจําปีงบประมาณ  2562  
ครั้งที่  1  ก็ขอเชิญนักวิเคราะห์ ฯครับ   

 

3.2  เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561  -  2564  
ประจ าปีงบประมาณ  2562  ครั้งท่ี  1 

 

นางศิริขวัญ   ใขคํา   เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายก   สมาชิก  อบต.  และผู้เข้าร่วม              
นักวิเคราะห์ฯ   ประชุมทุกท่าน  ตามที่เราได้ออกประชาคมกําหนดแนวทางเพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  จะไม่มี  3  ปี  หรือ  4  ปี  ตามระเบียบกระทรวง
มหาไทยว่าด้วยการจัดทําแผน  พ.ศ.2561  ฉบับที่  3   ในระหว่างวันที่  
23  มีนาคม  -  26  มีนาคม  พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา  แล้วตามที่เราได้
แจกเอกสารให้ทุกท่านเป็นการสรุปของผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านการประชาคม  
ของแต่ละหมู่บ้านที่ได้นําเสนอเข้ามาเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน  จะมีทั้งหมด   
12  หมู่บ้าน   จะมีหมู่ที่  2  บ้านโพนงาม  ที่ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อะไร  แล้วตามที่เอกสารที่เราได้แจกไปนั้นอยากให้ทุกท่านสํารวจ
ตรวจสอบ   แล้วจะมีโครงการที่เพ่ิมเติมเป็นโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผน   
เป็นโครงการใหม่ทั้งหมดสําหรับตัวนี้  มีเฉพาะโครงการไม่มีรายละเอียด 
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อะไรเลย  อยากให้ทุกท่านสํารวจความกว้าง  ความยาว  ความหนา  แล้ว
เราจะลงปีไหนนะคะ  ขอให้ช่วยตรวจสอบและส่งคืนนักวิเคราะห์ด้วย  
เพ่ือจะทําการวิเคราะห์แล้วจัดทําแผนต่อไป  มีท่านใดยังไม่เข้าใจอยาก
เพ่ิมเติมหรือว่าสอบถามก็เชิญนะคะ  และขอความกรุณาส่งนักวิเคราะห์
โดยด่วนด้วย  เพ่ือที่เราจะได้ทําตามระเบียบและข้ันตอนต่อไปขอขอบคุณ
ค่ะ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   สําหรับของหมู่ 1   ก็อยากถามถึงการเปลี่ยนแปลงระประปา  หมู่บ้าน 
ประธานสภา  อบต.   จากปี  2561  ไปปี 2562  งบประมาณ  2,000,000.-บาท  แล้วมัน

จะไม่ขัดกับการประมาณราคาของกองช่างหรือครับ 
 

นางศิริขวัญ    ใขคํา   ขอนําเรียนต่อท่านประธานสภานะคะ  ข้อความของงบประมาณตามแผน 
นักวิเคราะห์ฯ หรือตามเอกสารที่ได้เสนอไปนั้นคือเป็นการคาดการณ์  แล้วถ้าเราจะ

ดําเนินการจริงหรือว่าเราจะดําเนินตามโครงการต่างๆ  นั้น  กองช่างจะ
ดําเนินการณ์เพ่ือประมาณราคาใหม่อีกขั้นตอนหนึ่งคะ 

 

นายถวิล     ช่วยรักษา แล้วที่จริงประปา  รวมๆ  แล้ว  ประมาณ  5  -  6  ล้าน  แล้วไปลง   
  ประธานสภา  อบต. 2,000,000.-บาท  มันเกินระดับจนเกินไป  ผมกลัวมีปัญหาเรื่องตัวเลข  

แล้วข้อ  4  ลงหินลูกรังสู่ พ้ืนที่การเกษตร  นานายอินสา  -  นานาย
สัมฤทธิ์  พลสุวรรณ์   อยู่ตรงไหน 

 

นางศิริขวัญ  ใขคํา ขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติมค่ะ  นี้ละที่เราอยากให้ทุกท่านได้ตรวจสอบ 
     นักวิเคราะห์ฯ ช่วย  ถึงความถูกต้อง  ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน  และช่วยลง

ระยะความยาว   ความกว้าง  ความหนา  ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่เราจะ
ประมาณการณ์ว่าเราจะดําเนินการณ์ในปีไหน  เพ่ือที่จะได้ทําการรองรับ
ในปีงบประมาณ  2563  ต่อไปขอบคุณคะ 

 

จ.ส.ต.มานพ   สมบูรณ์พร้อม ขอเสริมทางด้านวิเคราะห์  สําหรับโครงการที่จะทําการแก้ไข 
       ปลัด  อบต. หรือเปลี่ยนแปลง  แล้วก็ให้สภารับทราบด้วย  ที่ตั้งโครงการต้องเช็คดูว่า

ติดทีส่าธารณะประโยชน์  เป็นที่ราชพัสดุ  เป็นที่เอกชนหรือไม่  และเป็น
โครงการในเขต  อบต.หรือไม่  ถ้าเป็นนอกเขต  อบต.นั้น  เราต้องทํา
เอกสารหรือข้อตกลงในเขต  อบต.ที่เขารับผิดชอบเพ่ือให้เขาได้รับทราบ  
และลงลายลักอักษร  เดี๋ยวมันจะมีปัญหาในภายหลัง  และ ตรวจสอบ
ช่วยกันเพ่ือความถูกต้อง  สําหรับการประมาณราคาของระบบน้ําประปา  
ของหมู่ที่  1  บ้านโพนงาม  ถึงมันจะเป็นแผนที่ประมาณการณ์ด้วย
สายตาก็ให้มันใกล้เคียงด้วย  แล้วก็ต้องดูถึงว่าเป็นประปา  ขนาดไหน
อย่างไร  โดยประปามีขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่  มันมีเงินเท่าไหร่ในการ
ดําเนินการครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ 

 

นายพิละ ผ่องใสศรี ขออนุญาตท่านประธานครับ  หมู่ที่  1  หินลูกรังท่ีลงสู่พ้ืนที่การเกษตร 
 ส.อบต. หมู่  1 ผมไม่ได้เอาเข้าแผนนะครับ  อยู่คนละเขตนี้เป็นพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบ  

ตําบลวาใหญ่ 
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นายถวิล    ช่วยรักษา นี้เป็นโครงการเพิ่มเติมนะครับ  ต้องดูตรงตามล็อคนะครับ  มันมีเพ่ิมเติม   
  ประธานสภา  อบต. แก้ไขเปลี่ยนแปลง  อย่างเช่นท่านพิละ  นะครับได้ตรวจดูแล้วว่าเป็นเขต

ของตําบลวาใหญ่  ต้องไปเช็คดูก่อนนะครับท่านวิเคราะห์   ว่าโครงการนี้
มันอยู่ตรงไหนเป็นที่เอกชน  เป็นที่อะไรและที่ตั้งอยู่ตรงไหน  ถ้าเป็นที่
เอกชนเราจะทําอย่างไง  ก่อนที่เราจะลงทุนในโครงการ  ต้องไปตรวจดู
นะครับ  ว่าเป็นที่เอกชนที่เขาบริจาคนั้นมีรายลักษณ์อักษรไหม  มันมี
กรณีนะอย่างหมู่หนึ่ง  แล้วสอบถามไปยังท่าน  ทองสอน  รู้สึกจะอยู่เขต
ของตําบลวาใหญ่  ถ้าเราจะทําเราก็ต้องไปขออย่างที่ท่าน  ปลัด  ได้ชี้แจง  
หากว่าเราจะทําจริงๆ   

 

นางศิริขวัญ   ใขคํา ก็ขออนุญาตนําเรียนสําหรับโครงการนี้ทางเจ้าหน้าที่เอง  ก็ได้ทําตาม 
 นักวิเคราะห์ฯ เอกสารตามที่ได้ส่งเข้ามา   สําหรับการตรวจสอบนั้นเราก็อยากขอความ

ร่วมมือจากท่านได้ลงไปตรวจสอบ  แล้วมาประสานงานกับกองช่าง
เพ่ือที่จะได้ดําเนินการตามข้ันตอนค่ะ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   สําหรับหมู่ที่  1  มีอะไรเพิ่มเติมหรือแก้ไขไหมครับ  มีข้อ  4  นะครับ 
  ประธานสภา  อบต. ที่เปลี่ยนแปลง  ผ่านนะครับ   
 

- ต่อไปเป็นโครงการของหมู่ที่  3  เป็นโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายในหมู่บ้าน  จากบ้านนายจีน  -  สี่แยกไปบ้านโพนงาม  กว้าง  5  
เมตร  ยาว  750  หนา  0.15  เมตร  จากปี  2561  ไปปี  2562  
งบประมาณ  2,500,000.-บาท  ข้อ  2  โครงการขยายแนวเขตไฟฟูา
แรงต่ําภายในหมู่บ้าน  เส้นบ้านดงเสียว – ดงมะกุ้ม  ยาว  1,800  เมตร  
จากปี  2561  ไปปี  2563  งบประมาณ   150,000.-บาท  อันนี้ก็
อยู่ในข้อแก้ไข  โครงการที่  3  ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  
จํานวน  10  จุด  จากปี   2561  ไปปี   2563  งบประมาณ  
50,000.-บาท  มีแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่  ผ่านนะ
ครับ   
 

- ต่อไปบ้านท่าแร่  หมู่ที่  4  โครงการที่  1  จัดซื้อเครื่องสูบน้ําด้วย
พลังงานไฟฟูา  เป็นอย่างไงครับตัวนี้  ของเก่าชํารุดหรือครับ  ช่างได้
ประมาณการเรียบร้อยไปหรือยังว่าซื้อใหม่กับซ่อม  พอที่จะชี้แจงได้ไหม 

 

นายวินิจ    ก้อนแพง เครื่องเก่าซ่อมไม่ได้เลยครับ  เลยต้องทําการซื้อใหม่ครับ 
    ผอ.กองช่าง   

 

นายถวิล    ช่วยรักษา   โครงการที่  2  โครงการกั้นฝายหนองเหมือดเมี่ยง  เพ่ิมเติมลงปีไหนครับ 
  ประธานสภา  อบต.   ท่านวิเคราะห์  ทั้งหมดมี  4  โครงการ    
 

นางศิริขวัญ    ใขคํา   ก็นี้และค่ะที่เราอยากให้ทางท่านได้ตรวจสอบถึงรายละเอียดให้ถูกต้อง 
   นักเวิเคราะห์ฯ    ครบถ้วนสมบูรณ์  เพราะว่าเอกสารที่ท่านได้ส่งมา  รายละเอียดไม่ลงให้ 
     เลย  ก็เลยอยากให้ทุกท่านได้นํากลับไป  และอยากให้ไปปรึกษากับผู้นํา 
     หมู่บ้านถึงการลงรายละเอียด   พอครบถ้วนแล้วให้ส่งกลับมาแล้วทาง 
     เจ้าหน้าที่เองก็จะนําเนินการในข้ันตอนต่อไปคะ 
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นายถวิล    ช่วยรักษา   ครับเข้าใจนะครับทุกท่านให้นํากลับไปลงรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อน 
   ประธานสภา  อบต.    โครงการต่อไปครับ โครงการที่  3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ําสง คราม 

 เพ่ือกนัดินทรุดตัว   โครงการที่  4  โครงการเสริมคันฝายหนองแข้ตีนกุด
ตอนล่าง  ผ่านนะครับ   
 

- ต่อไป  หมู่ที่  5  โครงการที่  1  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  จากบ้านนางดวงจันทร์  -  บ้านนายสุนทร   นิพันธ์   กว้าง  4  
เมตร  ยาว  500  เมตร จากปี  2563  มาปี  2562   งบประมาณ  
1,000,000.-บาท , โครงการที่  2  โครงการก่อสร้างประตูเปิด  ปิดน้ํา
หนองคางฮุง  จํานวน  1  แห่ง   เพ่ิมเติมเป็น  2  จุด  ข้อ  3  ถึงข้อ  7  
ก็ให้รองสมถวิลไปสํารวจกับทางท่านผู้ใหญ่บ้าน  ถ้าเราเพ่ิมเติมเราจะลง
ในปีไหน  หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแก้จากปีไหนเป็นปีไหนนะครับ  ก็
ขอให้รีบดําเนินการด้วย  ผ่านนะครับ  หมู่ที่  5   
 

- ต่อไปหมู่ที่  6  โครงการที่  1  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  เส้นบ้านนายคํามา  -  บ้านนางถวิล  กว้าง  5  เมตร  ยาว  
500  เมตร  เพ่ิมเติมปี  2562  ก็ยังขาดแค่ประมาณการณ์คราวๆ  นะ  
บ้านดงมะกุ้ม   
 

- หมู่ที่  7  ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร  สายบ้านนางฉวี  -  เส้น
ดงเสียว  กว้าง  6  เมตร  ยาว  4  กิโลเมตร  จาก  2562  ไปเป็นปี  
2563  งบประมาณ  250,000.-บาท  จากบ้านนายครสวรรค์  -  นา
นายโท  กว้าง  6  เมตร  ยาว  4  กิโลเมตร  จากปี  2563  ไปปี  
2564  งบประมาณ  250,000.-บาท , โครงการที่  2  ขุดลอกหนอง
หมากกุ้ม  กว้าง  20  เมตร  ยาว  200  เมตร  ลึก  3  เมตร  จากปี  
2563  ไปปี  2564  งบประมาณ  480,000.-บาท , โครงการที่  3  
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  พร้อมระบบส่งน้ําบริเวณหนองมะกุ้ม  1  
แห่ง  จากปี  2561  ไป  2564  งบประมาณ  2,000,000.-บาท,  
โครงการที่  4  ขยายท่อประปาหมู่ที่  7  จากบ้านนายธีระพงษ์  -  
ทางออกบ้านดงสาร  จากปี  2561  ไปปี  2563  งบประมาณ  
3000,000.-บาท  จากบ้านนายสุริยัน  บุญชาญ  -  บ้านนายอรัญญชัย   
บุตรสุวรรณ์   จากปี  2561  ไปปี  2563  อันนี้ก็   300,000.-บาท  
ก็ต้องฝากท่านลอน  ไปดูรายละเอียดเพราะท่านได้บริหารจัดการเอง  ,
โครงการที่  5  นะครับโครงการติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  
จํานวน  10  จุด  จากปี   2561  ไปปี   2563  งบประมาณ  
50,000.-บาท  เพ่ิมเติมโครงการที่  6  อยู่ในหมวดเพ่ิมเติม  โครงการ
ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน  เส้นบ้านนายอรัญญชัย   บุตรสุวรรณ  -  
บ้านนายสวรรค์  ปี  2563  นี้สําหรับหมู่ที่  7  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
แก้ไขก็ไม่มีระยะความยาว  ก็มีแค่จากบ้านนั้นถึงบ้านนั้นนะครับก็ไปเพ่ิม
มานะ  สําหรับเรื่องรายละเอียดต่างๆ   
 

- ต่อไปชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน เส้นทางเข้าวัดปุาชุมชนพัฒนา กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร  
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จากปี  2561  ไปปี  2562 งบประมาณ  1,250,000.-บาท  
โครงการที่  2  ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  จํานวน  10  
จุด  บ้านนายวิเชียร  -  บ้านนายเวนิจ  จากปี  2561  ไปปี  2562  
งบประมาณ  50,000.-บาท    
 

- ต่อไปครับ  หมู่ที่  9  บ้านเกษมสมบูรณ์  โครงการที่  1 ก่อสร้างถนน  
คสล.ภายในหมู่บ้าน  เส้นข้างบ้านนายวิระ   ศรีสมัย  -  บ้านนายทอง
พันธ์  บุญชาญ  กว้าง  4  เมตร  ยาว  50  เมตร  จากปี  2563  มาปี  
2562  งบประมาณ  100,000.-บาท    
 

นายถาวร บุตรสุวรรณ์   ที่จริงแล้วมี  2  เส้นครับ  ที่ทํามาคู่กัน  อีกเส้นหนึ่งประมาณ  40   
    ส.อบต.  หมู่ 9 เมตร  ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่ทําตกหล่นหรือผมทําตก  ผมก็ไม่แน่ใจอยากเพ่ิม

ครับ  ไม่ถึงร้อยเมตรครับถนนทั้ง  2  เส้นนะครับ  ไม่ทราบว่าจะเพ่ิมได้
ไหมครับท่านวิเคราะห์   

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   แล้วจะนํางบประมาณตัวไหนมาทําครับ  เพราะว่าข้อบัญญัติเราก็ผ่านไป 
   ประธานสภา  อบต. แล้วในปี  2562  ให้นําไปพิจารณานะครับว่าเราจะใช้งบตัวไหนมา

ดําเนินการ  อาจจะมีเงินเหลือจ่ายก็ได้นะครับ  ต่อไป    โครงการที่  2  
รางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน  ต่อจากบ้านนายชัยยุทธ  กุลภา  -  บ้าน
นายสุริยา  กุลสนิท  ยาว  300  เมตร   รางระบายน้ําบ้านนายบุญแถว   
บุญชาญ  -  บ้านนายวิรัตน์  กุลภา  ยาว  120  เมตร  รางระบายน้ํา
บ้านนายประมวล  -  บ้านนายไพจิตร   ยาว  150  เมตร  เพ่ิมเติมลงปี  
2562  นะครับ , โครงการที่  3  รางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน   เส้น
บ้านนางฉวีวรรณ์   บุตรสุวรรณ์  -  บ้านนางกาสิน  ช่วยรักษา  เส้นที่  2  
บ้านนางกองมา   ชาตรี  -  บ้านนางใบอ่อน  บุญชาญ  เส้นที่  3  บ้าน
นางรัตนา  คํารัก  -  บ้านนายอุทัย  พิมพ์วงษ์  และเส้นที่  4  บ้านนาง
แฮ   คํารัก  -  บ้านนายอุทัย   พิมพ์วงษ์   ปี  2563   

 

- หมู่ที่  10  ครับ  มีโครงการที่แก้ไขโครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  เส้นหลังบ้านนางสมสมัย   นนตะแสน  - ตลาดสด  กว้าง  4  
เมตร  ยาว  85  เมตร  จากปี  2561  ไปปี  2562  งบประมาณ  
170,000.-บาท โครงการที่  2 ก่อสร้างลานคสล. ตลาดสดบ้านโพนงาม   
งบประมาณ   200,000.-บาท  ปี  2562  โครงการที่  3  โครงการเท
คอนกรีตไหล่ถนนจดรางระบายน้ํา  งบประมาณ   300,000.-บาท  ปี  
2562    
 

- ต่อไปหมู่ที่  11  เพ่ิมเติมทั้งหมดเลยนะครับ  โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  ภายในหมู่บ้าน  เส้นหลัง  สภ.โพนงาม  กว้าง  4  เมตร  ยาว  
160  เมตร  ก่อสร้างเส้นข้างบ้านนายเด่น  อัคศรี  -  บ้านนางสีลา  
กว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  ก่อสร้างเส้นหน้าบ้านนายสมดา  -  
บ้านนายทองสา พร้อมลงหินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  
ก่อสร้างเส้นข้างบ้านนายสําลี  -  บ้านนายสังเวียน  กว้าง  4  เมตร  ยาว  
100  เมตร  ก่อสร้างเส้นไปปุาช้าบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 กว้าง 5  เมตร   
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ยาว 1 กิโลเมตร  ไปเพิ่มเติมนะครับท่านคําสงกา  ความกว้าง  ความยาว  
ความหนายังไม่มี  และจะเอาลงปีไหน 
 - ต่อไปครับ  หมู่ที่  12  โครงการที่  1  ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  จํานวน  30  จุด  จากปี  2561  ไปปี  2562  
งบประมาณ  150,000.-บาท  โครงการที่  2  ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านหน้าบ้านนางกัลยา    มูลเมือง   -  บ้านนายชวนชัย  จาก
หน้าบ้านนางศรีฟอง  สุประเท  -  หน้าบ้านนายประสิทธิ์  จันทะพันธ์  
จากหน้าบ้านนาย      วัชรกุล  กิมูล  -  บ้านนายกรม   ไชยตะวงศ์  จาก
บ้านนายศรีจันทร์  -  บ้านนายดํารง   โครงการที่  3  ก่อสร้างถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตรสายปุาช้าปูุตา   
 

- หมู่ที่   13  บ้านดงเสียว   แก้ไขทั้งหมดนะครับ  โครงการที่   1  
ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน   จากเส้นบ้านเสาวัด  -  บ้านดง
เสียว  รอบหมู่บ้าน  กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  จากปี  
2561  ไปปี   2562  งบประมาณ  4,500,000.-บาท   ก่อสร้างถนน  
คสล. ภายในหมู่บ้าน จากเส้นทางจากโรงเรียนบ้านดงเสียว  - บ้านครูเล้ง  
บุษภา   กว้าง  5  เมตร  ยาว  1  กิโลเมตร  จากปี  2561  ไปปี  
2562  งบประมาณ  2,500,000.-บาท  โครงการที่  2  ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา  จากสี่แยกตลาดสด  -  โรงเรียนประถมบ้านดงเสียว  ยาว  
400  เมตร  จากปี  2561  ไปปี  2562  งบประมาณ  640,000. -
บาท ,โครงการที่  3  ขยายแนวเขตไฟฟูาแรงต่ําภายในหมู่บ้าน  จากบ้าน
นายโสภา  เข็มอุทา  ทางแยกบ้านเสาวัด  ยาว  3  กม.   จากปี  2561  
ไปปี  2562  งบประมาณ  2,000,000.-บาท   ขยายแนวเขตไฟฟูาสู่
พ้ืนที่การเกษตร  จากบ้านนายปฏิพล  ประชุมสุข  ระบบประปาหมู่บ้าน  
ยาว  2,500  เมตร  จากปี  2561  ไปปี  2562  งบประมาณ  
450,000.-บาท  ขยายแนวเขตไฟฟูาสู่พ้ืนที่การเกษตร  จากบ้านครูเล้ง  
บุษภา  -  ทางไปหนองบัวน้อย  ยาว  1  กิโลเมตร  จากปี  2561  ไปปี  
2562  งบประมาณ  1,000,000.-บาท  โครงการที่  4  ติดตั้งโคม
ไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  จํานวน  10  จุด  จากปี  2561  ไปปี  
2562  งบประมาณ  50,000.-บาท  นี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับ  
ให้ท่านเอากลับไปลงรายละเอียดให้ครบ  หากตัวไหนซ้ําก็ให้ตัดออกนะ
ครับ  มีท่านใดสงสัยอีกไหมครับ  ท่านวิเคราะห์มีอะไรเพ่ิมเติมหรือเปล่า
ครับเชิญครับ 

 

นางศิริขวัญ   ใขคํา ก็ขออนุญาตเพ่ิมเติมสําหรับที่มีโครงการไหนที่เพ่ิมเติมเข้ามาใหม่  ถึงข้ันตอน 
  นักวิเคราะห์ฯ นําส่งเอกสารให้ท่านทําประชาคมหมู่บ้านมาด้วยนะคะที่นอกเหนือจาก

โครงการที่เราแจกในวันนี้  และที่เป็นโครงการที่เราแจกให้ในวันนี้ก็ไม่ 
ต้องมีรายงานการประชุมให้ลงแค่รายละเอียดความกว้าง  ความยาว  
ความหนา  และจะลงปีไหน  และให้ส่งโดยตรงที่ห้องสํานักปลัดโดยตรง
เลยขอบคุณค่ะ 
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นายถวิล    ช่วยรักษา เข้าใจนะครับหากมีปัญหาอะไรก็ให้ไปปรึกษาท่ีห้องสํานักปลัดได้เลย   
  ประธานสภา  อบต. เชิญท่านทองสอน 
 

นายทองสอน    อุ่นแก้ว ผมยังมีเรื่องที่จะปรึกษาอยู่ครับ  เนื่องจากในพื้นที่  หมู่ที่  11  นั้น  เป็น 
      ส.อบต.  10 พ้ืนที่การทํานา  แต่พ้ืนที่นั้นอยู่ในเขตของ  ตําบลวาใหญ่  แล้วเราจะนํา

โครงการต่างๆ  เพ่ือลงไปพัฒนาในพ้ืนที่ดังกล่าวได้หรือไม่   และเกิด
ปัญหาขึ้นเนื่องจากตําบลวาใหญ่นั้น  ไม่ได้เหลียวแลในการที่จะนําถนน
หนทางหรือการพัฒนาต่างๆ  ลงสู่พ้ืนที่การเกษตรเลย  เขาจึงขอความ
ช่วยเหลือมายังเราจะเป็นไปได้ไหมครับ  ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็อยากได้คําตอบ
เลยว่า  ไม่อนุญาต  เพ่ือที่จะได้นําข้อมูลไปบอกกับพ่ีน้อง  ว่าได้หรือไม่ได้  
ผมก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา ก็ยังสรุปไม่ได้นะครับ   ต้องให้ทางผู้บริหารและฝุายงบประมาณ  คือ 
  ประธานสภา  อบต. ท่านปลัดนะครับ  นําไปประชุมร่วมกับทางวาใหญ่  เรามีเม็ดเงินอยู่แล้ว  

จะไปขออนุญาตเขา   เมื่ออนุญาตแล้วมีเอกสารไหม  เพ่ือปูองกันการเกิด
ปัญหาในภายหลังนะครับ  แล้วเราค่อยมาประชุมกันในสภา  มันถึงไม่ผิด
ระเบียบและข้อกฎหมายนะครับ  มันมีทางแก้ไขอยู่  เชิญท่านวิเคราะห์
ก่อน 

 

นางศิริขวัญ   ใขคํา ก็ขอนําเรียนเพิ่มเติม   สําหรับเรื่องการทําแผนพัฒนานั้น  เราจะยึดเอา 
  ส.อบต.หมู่  10 พ้ืนที่มีการเสียภาษีในเขตไหน  หากเสียภาษีในเขตพ้ืนที่ของตําบลวาใหญ่  

เจ้าของที่ดินก็ต้องออกไปร่วมประชุมประชาคมกับตําบลวาใหญ่เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนา  นี้เป็นขั้นตอนของการดําเนินงาน  ขอบคุณค่ะ 

 

นายถวิล    ช่วยรักษา   ก็ต้องให้นักวิเคราะห์และท่านปลัด  ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารเพ่ือหา 
ประธานสภา  อบต. ข้อยุติ   และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้อง

ประชาชนของเรา  ผ่านนะครับสําหรับโครงการต่างๆ  ที่แก้ไขและ
เพ่ิมเติมวันนี้ยังไม่รับรองให้ไปทําการแก้ไขมาก่อนนะครับ 

 

ระเบียบวารที่  4      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายถวิล    ช่วยรักษา   เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ประธานสภา  อบต. งบประมาณ  พ.ศ.2562  แผนงานการศึกษา  ตั้งจ่ายเป็นหมดค่า

ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ก็เชิญท่าน  ผอ.กองการศึกษา 
 

นายประวิทย์    จันทสิทธิ์    เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายก  สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
   ผอ.กองการศึกษา   ท่านครับ  ตามท่ีข้อบัญญัติงบประมาณของตําบลโพนงาม  รายจ่าย 

ประจําปี  พ.ศ.2562  ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2561  
โดยตั้ง  งบประมาณรายจ่ายเป็น  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
สํานักงาน  จํานวน   3,000.-บาท   หน้า  24/43  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน  ขนาดหน้ากว้างใบพัดลม  18  นิ้ว  จํานวน  2  
เครื่องๆ  ละ  1,500.-บาท   ตั้งจ่ายในเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงาน
การศึกษา  เป็นงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   เนื่องจากว่า
ข้อความไม่ถูกต้องก็เลยต้องแก้ไข  ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541   หมวด  4   
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ข้อ  29  ว่าด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงว่าด้วยค่าใช้จ่าย  ใน
หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําในลักษณะปริมาณที่มีคุณภาพเปลี่ยน
ในลักษณะงาน  หรือเปลี่ยนแปลงที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่นนะครับ  จึงขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงต่อสภา  รายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน   โดยรายละเอียดแนบท้าย
ที่ส่งให้สมาชิกทุกท่านคะรับ  จากข้อความเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัดลมตั้ง
พ้ืน  ขนาดหน้ากว้างใบพัดลม  18  นิ้ว  จํานวน  2  ตัวๆ  ละ  1,500.-
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   แผนงานการศึกษา  จากเดิมเป็น
งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา  รหัส  00212  เปลี่ยนจาก
แผนงานการศึกษา  เปลี่ยนเป็นแผนการบริหารทั่วไป   เกี่ยวกับ
การศึกษา  รหัส   00211   ก็เลยขอความเห็นชอบจากสภาครับ
ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา    ตามท่ี  ผอ. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเนื่องจากข้อความ 
ประธานสภา อบต. ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังเท่าเดิมนะครับ  เป็นงาน

ระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา  รหัส  00212  เปลี่ยนจาก
แผนงานการศึกษา  เปลี่ยนเป็นแผนการบริหารทั่วไป   เกี่ยวกับ
การศึกษา  รหัส   00211  มีท่านใดสงสัยไหมครับ   ซักถามก่อนได้นะ
ครับ  มีในข้อบัญญัตินะครับ  มีท่านใดสงสัยไหมครับ  ก่อนที่จะอนุมัติ
สอบถามก่อนนะครับ   ไม่มีท่านใดสงสัยขอมติเลยนะครับ   ท่านใดเห็น
ควรอนุมัติครับ ของหมวดครุภัณฑ์เกี่ยวกับการศึกษา  เกี่ยวกับการจัดซื้อ
พัดลม  จํานวน  2  ตัว  ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกมือครับ    
 

มติที่ประชุม    รับรอง      21    เสียง 
     ไม่รับรอง    -   เสียง 
     งดออกเสียง    -   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  5      เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา   5.1   กรณีข้อพิพาทระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  กับ 
  ประธานสภา  อบต.   นางสัญทัศน์   จันทะราช  ราษฎรบ้านดงเสียว  บริเวณหนองอีเลิง  เชิญ 
     หัวหน้าสํานักปลัดครับ 
 

นายบุญส่ง    แก่นท้าว   เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
  หัวหน้าสํานักปลัด   ท่านครับ   สําหรับ  เรื่องกรณพิีพาทกับนางสัญทัศน์  ก็ไดม้ีหนังสือฉบับ 
     หนึ่งใหท้างองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม  ให้ไปชี้แนวเขตกรณีพิพาท 
     ทีดิ่นติดกับหนองอีเลิง  ก็ขอเรียนให้ทางสภาได้ทราบ  ในวันที่  5   
     มีนาคม  พ.ศ.2562  ไดม้ีที่ดินอําเภอออกมารังวัดแนวเขตของ 
     นางสัญทัศน์ ผมก็ไปดูด้วย  หลักเขตของนางสันทัดติดกับน้ํา  ก็ล้น 
     ออกไปจริงๆ  ทางที่ดินได้แจ้งให้ทาง  อบต.  ว่าจะรับรองแนวเขตหรือไม ่
     หรือจะคัดค้าน  วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ.2562  วันที่ได้มีการจัดโครงการ 
     อําเภอยิ้ม  เราก็ได้มีการประชุมกันในกรณีของนางสัญทัศน์   ทาง 
     อบต.  ของเราไม่มีสามารถรับรองแนวเขตนี้ได้  ก็เลยทําหนังสือไป 
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     คัดค้านไป  ผลปรากฏว่าในกรณีเจ้าของที่ดินเดิมนั้นได้อุทิศที่ดินให้เป็น 
     ที่สาธารณะแล้ว  และทาง  อบต.  ของเราไม่ได้ทําหนังสือเพ่ือกันที่ดิน 

ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะให้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในการบริจาคที่ดิน
ดังกล่าว  เจ้าใหม่มาท่ีได้ทําการซื้อที่ดิน  คือนางสัญทัศน์  ก็เลยได้ทําการ
ร้องขอสอบแนวเขต  อบต.  ของเราก็ได้ทําหนังสือคัดค้านแล้ว   ขั้นตอน
ต่อไปก็แล้วแต่ว่าเจ้าของที่  จะดําเนินการอย่างไรครับ  อันนี้ก็รายงาน
เพ่ือทราบขอบคุณครับ 

 

นายถวิล     ช่วยรักษา     สําหรับกรณี  นางสัญทัศ  มอบให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพราะว่าการซื้อ 
ประธานสภา  อบต. การโอนการทําโครงการ  เริ่มตรงไหนปีไหน  ต้องไป ตรวจสอบ

รายละเอียดให้ดี  ก็จําได้เซ็นหนังสือเซ็นไปแล้วได้เก็บหนังสือไว้ที่ไหน  
เพราะว่าคนที่ทําโครงการ  หจก.ประกิต  ก่อสร้าง  คือเสี่ยเช็ค  เป็น
ผู้ รับเหมาในตอนนั้น     ฝากทางหัวหน้าสํานักปลัด  หากมีการ
ปรึกษาหารือกใ็ห้เชิญท่าน  ทองสอน  เนื่องจากท่านรู้รายละเอียดดี   
ผ่านนะครับ 

 

จ.ส.ต.มานพ   สมบูรณ์พร้อม     ขออนุญาตครับ  ด้วยความเป็นห่วงในการจัดทําแผนกลัวว่ามันจะช้าใน 
เลขานุการสภา อบต. หลายๆ  อย่าง  ทั้งปัจจัยภายนอกภายใน  ระเบียบข้อกฎหมายหลายๆ  

เรื่อง  ฉะนั้นในการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมนั้น  ฝากทางท่าน  สมาชิก  เขียน
รายละเอียดให้มันชัดเจน  จากการตรวจสอบของ  สตง.  นั้นเมื่อ
ประสบการณ์ที่ผ่านมา  แผนมันต้องชัดเจนไม่ชัดเจนเรียกเงินคืนครับ  
ยกตัวอย่างเช่นถนนต้องมี  กว้าง  ยาว   เท่าไหร่  จากบ้านนาย ก.  ไป
บ้าน  นาย ข.  ใช้งบประมาณเท่าไหร่   การประมาณการด้วยสายตามันก็
ต้องใกล้เคียง  เมื่อท่าน  ส.อบต. ได้นําหนังสือเข้ามาในระเบียบสารบรรณ 
แล้วท่านจะต้องนําเอกสารไปกองช่าง   ช่าง ก็จะเก็บรวบรวมเอกสารแล้ว
ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบข้อมูลตามโครงการของท่าน  เมื่อตรวจสอบข้อมูล
ตามโครงการของท่านเสร็จแล้ว  ทางกองช่างก็จะดําเนินการตามระเบียบ
และข้อกฎหมาย  แล้วกองช่างก็จะดําเนินการเสนอเอกสารหรือโครงการ
มายังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เพ่ือที่จะได้นําเข้าขั้นตอนและ
กระบวนการ  และก็จะแผนที่สมบูรณ์และชัดเจน  จากนั้นก็จะนําเข้าสู่
สภาเพ่ือพิจารณาในการอนุมัติต่อไปครับ 

 

นายคําสงกา    ศรีสมัย   ขออนุญาตท่านประธานครับ  เรื่องทางส่งน้ําหน้าบ้านนางนนสี  ท่อ 
ส.อบต.  หมู่  11 ขนาด  40  บล็อคขนาด  60  มันหลวมเกินไป  แล้วตอนนี้เขาได้นําดิน

ถมเรียบร้อยนะครับ ที่จริงเขาต้องเอาบล็อคขนาด  40  มานะครับมันถึง
จะได้พอดี  ท่อกับบล็อคต่างขนาดกันครับ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ให้ทางกองช่างนะครับ  หมู่  1  บ้านของ  ส.อบต. เถวียน  ขนาดท่อกับบล็อก   
  ประธานสภา  อบต.   เข้ากันได้ไหม  ให้ช่างไปตรวจสอบมาครับ  ฝาก  ผอ.ช่าง  อีกหนึ่งเรื่อง 
 

นายอัษฏาวุฒิ    ผ่องใสศรี  เรียนท่านประธานครับ  คืองบประมาณรายจ่าย ของปี  2562 ของเรา  
ส.อบต. หมู่  10  นั้น มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาวัด  

งบประมาณ  9,800.-บาท  ตอนนี้ก็กลางปี  2562  แล้วนครับแล้วยัง 
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ไมไ่ดท้ําเลย อีกท้ังก็จะเข้าฤดูฝนแล้ว  ฝนก็ได้ตกลงมา  2 – 3  รอบแล้ว  
และจะทําตอนไหนหรือว่าจะให้รอเป็นเงินเหลือจ่ายอีก   คิดถึงเด็กด้วย
ให้เร่งโครงการด้วยนะครับมันล่าช้าอยู่ที่ส่วนไหนให้ส่วนที่รับผิดชอบชี้แจง
ด้วยครับ 

 

นายประวิทย์    จันทสิทธ์   ทางกองการศึกษาเราได้ทําบันทึกขออนุมัตินายก  เรียบร้อยแล้วนะครับ 
    ผอ.กองการศึกษา     ในเดือนมีนาคม  และส่งเรื่องไปยังพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ  แล้วก ็
     ถามไปยังฝุายช่าง  ถึงเรื่องการประมาณราคาก็บอกให้รอก่อนครับ 
 

นายลอน   อุดทุม   เรียนท่านประธานสภาครับ  อยากสอบไปยัง  ปภ.ว่าเรื่องการซ่อมแซม 
  ส.อบต.  หมู่  7    บ้านเรือนที่เสียหายไปถึงไหนแล้วขอขอบคุณครับ 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา   เชิญท่าน  หัวหน้าสํานักปลัด   เรื่องซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรเสียหาย    
  ประธานสภา  อบต.  
 

นายบุญส่ง   แก่นท้าว   สําหรับโครงการนี้  ผมก็เห็นว่าทาง  ปภ.ได้เสนอไปแล้วนะครับ  ตอนนี้ 
  หัวหน้าสํานักปลัด   เช็คก็ออกแล้วนะครับ  เหลือแค่ขั้นตอนการไปเบิกเท่านั้นครับ 
 

จ.ส.ต.มานพ   สมบูรณ์พร้อม  งาน ปภ. สําหรับการทําการต้องทํางานแบบการบูรณาการร่วมกับช่างจะ  
เลขานุการสภา อบต. ต้องออกไปสํารวจข้อมูลในเบื้องต้น  ว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหาย

อะไรบ้าง  การประมาณการนั้นแม้กระทั่ งตัวกระผมเองซึ่ ง เป็น
ผู้บังคับบัญชา   ก็ทําเรื่องประมาณการแทนเขาไม่ได้มันคนละหน้าที่   ซึ่ง
ว่าด้วยตามหลักวิชาช่าง  หลังคาได้รับความเสียหาย  ช่างต้องมาประมาณ
การตามระเบียบวิชาช่าง  เพ่ือเอาไปแนบในเอกสาร   ทีนี้ท่านจะเบิกเป็น
ของหรือเป็นเงินก็ว่ากันไป  ตอนนี้ก็ไม่ได้มาประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
แล้ว  เพ่ือความรวดเร็วในการช่วยเหลือ  แต่นี้ไม่รวดเร็วเลย  ฝากทาง  
ปภ.   ให้รีบมาดําเนินการทั้ง   ปภ.  และกองช่าง  ให้รีบดําเนินการตาม
ขั้นตอนแล้วนําเอกสารส่งให้กับกองคลังด้วยเพ่ือจะได้แนบฏีกาการเบิก
เงิน   เพ่ือ  สตง.  เขามาตรวจมันจะได้ถูกต้องตามระเบียบ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   นี้ก็ผ่านมาสิบวันได้แล้วนะครับก็ขอให้เร่งๆ  หน่อยบางบ้านก็ไม่มีทุนที่ 
ประธานสภา  อบต. จะซ่อมบํารุงต้องรอเงินตัวนี้ไปซ่อมแซม  เราจะให้เป็นเงิน  หรือของก็ได้

นะครับแล้วแต่ดุลพินิจ  ฝากทาง  หัวหน้าสํานักปลัดด้วยนะครับ    รีบ
ดําเนินการเพือ่ปลอบใจขวัญให้กับพ่ีน้องของเราที่ได้รับความเดือดร้อน 

 

นายทองสอน   อุ่นแก้ว   ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ  ราษฏรหมู่ที่  1   เขาเดือดร้อน   เรื่อง 
ส.อบต.  หมู่ 10 ข้างบ้านนางถาวร  ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาซึ่งได้นําหินจํามากไปถมในที่

ดังกล่าวก็แก้ปัญหาไม่ได้  ผมจึงนําเรื่องนี้มาพูดในสภา  เพ่ือนําแนวทาง
ในการแก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วน  เนื่องจากกําแพงของชาวบ้านจะล้ม 
ได้รับความเสียหายแล้วเรื่องมันจะยากนะครับ   ผมขอเสนอว่าให้นําดิน
ไปถมในบริเวณดังกล่าวให้เต็ม  แล้วให้น้ําไหลลงไปในบริเวณหมู่  10  
ผมก็อยากฝากไว้ในเมื่อเราได้ทําการพัฒนาก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อน
ให้กับพ่ีน้องประชาชน   เราจะนํางบประมาณตัวไหนก็ขอให้รีบ
ดําเนินการด้วย  ผมก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 
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นายถวิล    ช่วยรักษา   ว่าอย่างไงครับ  ผอ.กองช่าง  เราได้คุยกันแล้วนะครับ  เมื่อไหร่ท่านจะ 
 ประธานสภา  อบต. ทําเมื่อไหร่ท่านจะเอางบซ่อมแซมออกมาแก้ไขปัญหา  ทางนางถาวร  ได้

เตรียมทนายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ  ถ้าบ้านเขาทรุดทนายก็จะมา
ในทันท ี

 

นายวินิจ   ก้อนแพง   ขออนุญาตท่านประธานครับ  ทั้งนี้ผมก็ได้ถามลูกน้องผมแล้ว  จะเอา 
ผอ.กองช่าง  เอกสารเสนอนายวันนี้   และวันนี้รถเขายังไม่ว่างผมก็รออยู่  อย่างไงเราก็

ต้องถมอยู่แล้ว 
 

นายอัษฎาวุฒิ     ผ่องใสศรี  จริงๆ แล้วไม่ต้องผ่านสภาเป็นอํานาจของนายกโดยตรง   แค่ลงดินแค่นี้ยัง 
ส.อบต.  หมู่  10 ไม่ได้   ก็ไปขอผู้รับเหมาถ้าไม่ได้   ก็ใช้ รถกระเช่าเราก็ได้   และให้

ผู้รับเหมาตักดินให้  เขาคิดแค่รถละ  100. -บาท  เท่านั้น  ถ้าอยาก
พัฒนาไม่ต้องมาพูดกันถึงเรื่องแค่นี้ซึ่งมันกินเวลามาก็  3 – 4 ปีแล้ว 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ผ่านนะครับ  ถ้าประชุมคราวหน้ายังไม่มีการดําเนินการแก้ไขก็แล้วแต่ 
ประธานสภา  อบต.   ทางเจ้าของพ้ืนที่เขานะครับ  เชิญครับเรื่องอ่ืนๆ    
 

นายพนม    บุยชาญ   เรียนประธานสภา  ท่าน  ส.อบต.  ก็ล้วนแล้วแต่มีปัญหาแก้แล้วแก้อีก   
นายก  อบต. หลายๆ  คนก็เป็นผู้นําที่ดีติดตามผลงาน  ในการถมที่ตรงนี้ก็ได้สั่งลงไป

แล้วรอดําเนินการอยู่  เรื่องที่  2  เรื่องเช็คของงานสงกรานต์ก็ออกเป็นที่
เรียบร้อยแล้วก็รอรับได้เลย  เรื่องที่  3    ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเราก็
ได้ย้ายไปอยู่  สามัคคี  คือนักวิชาการศึกษา  ก็เลยแจ้งให้ทางสภาได้รับ
ทราบและก็ขอเชิญรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  และก็พูดคุยกันตาม
ประเพณ ี ส่วนที่แจ้งให้ทราบก็มี  3  เรื่อง  เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

  

นายบุญส่ง    แก่นท้าว   เรียนท่านประธานสภาครับ  คือทาง  อบต.  ได้กําหนดแผนจัดกิจกรรม 
หัวหน้าสํานักปลัด จิตอาสา  เราทําความดีด้วยหัวใจ  ในช่วงเดือน  พฤษภาคม  เราได้

กําหนดในการจัดกิจกรรมในวันศุกร์   ที่  17  พฤษภาคม  2562  เรา
จะเอาถนนเส้นหน้า  อบต.  ถึงวัดไตรภูมิ  ก็ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วม
ด้วยและจะทําหนังสือเชิญไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ  ขอบคุณครับ   
สําหรับเรื่องที่  2   ของท่านทองสอน  ที่ท่านสอบถามว่าที่ดินตรงที่เป็น
เขตในความรับผิดชอบของของบ้านวาใหญ่  ผมไม่เห็นด้วยนะครับที่จะ
เอางบประมาณของเราไปลงนะครับ  ขอนําเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

 

นางสาวสมพร   ทองเดช     เรียนท่านประธานสภา  และท่านนายก  ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน 
ส.อบต.  หมู่  8 อย่างมาก  อยากให้ซ่อมแซมถนน  แค่หินลูกรั ง  3 -4 รถเท่านั้น  

เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะมีการเฉี่ยวชนกัน  เนื่องจากมีน้ําขัง  
หน้าบ้านอาจารย์นิพน  ยิ่งตอนนี้เด็กนักเรียนก็จะเปิดเทอมแล้ว  เมื่อวาน
ก็เกิดกับพ่ีสาวตนเอง  ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะ  ขอบคุณคะ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   สํารวจหรือยังถนนลูกรัง  เอาจากงบซ่อมแซมนะครับมีอยู่ในแต่ละ 
  ประธานสภา  อบต.   หมู่บ้านท่านก็ไปดูแลเอานะ   ช่างกําลังดําเนินการอยู่เขากําลังสํารวจอยู่ 
 

นายอัษฏาวุฒิ    ผ่องใสศรี  ขออนุญาตท่านประธานครับ  รู้สึกแอรไ์ม่ค่อยเย็นครับ  มันเสียหรือมัน 
   ส.อบต.  หมู่  10   ยังไง  งบเราก็ตั้งไว้ให้แล้วนะครับงบซ่อมแซม 
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นายบุญส่ง    แก่นท้าว   ขออนุญาตท่านประธานครับ   แอร์ไม่ได้เสียครับแต่ว่าไฟไม่พอครับ 
  หัวหน้าสํานักปลัด 
 

นายอัษฏาวุฒิ   ผ่องใสศรี   ขออนุญาตท่านประธานครับ  เราซื้อหม้อแปลงไฟฟูามาใหม่เป็นราคา 
ส.อบต.  หมู่  10   เท่าไหร่   และการไฟฟูาได้ท้วงติงมาแล้วนะครับ  ว่าแอร์คุณมีกี่ตัวแล้ว 
     คุณดึงสายไฟฟูามาแค่สองเส้น  คือผมเห็นกองช่างนะครับ  ได้ซื้อ 
     สายไฟและอุปกรณ์มาแล้วเมื่อไหร่จะดําเนินการครับ 
 

นางคําพันธ์    มุงธิสาร   ขออนุญาตท่านประธานสภา   เรื่องภัยแล้งของชาวบ้าน  เสาวัด    ตอนนี้ 
ส.อบต.  หมู่  12 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างเกี่ยวกับน้ําอุปโภค  ก็อยากให้เร่ง

ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยค่ะขอบคุณคะ   
 

จ.ส.ต.มานพ   สมบูรณ์พร้อม     ได้มีหนังสือสั่งการจากทางกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้ง  ก็ฝากไปยัง 
    เลขานุการสภา อบต.   หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ให้หาแหล่งน้ํากลางและหาภาชนะมารองรับน้ํา   

จาก  หมู่ที่  1 ถึงหมู่ที่  13  เราจะได้จัดทําแผนการส่งน้ําเพ่ือไปแจกจ่าย
น้ํา  แต่การแจกจ่ายน้ํานั้น   ก็ฝากทางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ได้นําข้อมูล
เข้ามาให้ทําแหล่งน้ํากลาง  ซึ่งเราจะปล่อยน้ําลงแหล่งน้ํากลางเพ่ือความ 
สะดวกและรวดเร็วในการดําเนินงาน  ฉะนั้นก็ฝาก   ทางหัวหน้าบุญส่ง   
ทําแผนเกี่ยวกับน้ํา  ทาง  ปภ.เขาจะได้มีแผนเรื่องแหล่งน้ําสํารองที่มัน
เกิดวิกฤติ  อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ  ปภ.ที่จะลงไปสํารวจแหล่งน้ํา  แล้ว 
เราก็จะต้องมาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาแหล่งน้ํา    
อันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ก็ขอแนะนํา  เรื่องการนําน้ําเพ่ือไปแจกจ่าย   อยากให้ไปเอาที่กุดสิ้ว ครับ   
ประธานสภา  อบต. เนื่องจากหนองพักบั่ว  เริ่มแห้งแล้วนะครับ  มีอีกไหมครับ  ก็ฝากเรื่อง

แก้ไขแผนเพ่ิมเติม  อย่าลืมในการประชุมครั้งต่อไป   รีบดําเนินการด้วย
นะครับ  ถ้าไม่เข้าใจก็ให้ไปสอบถามจากนักวิเคราะห์ฯ ได้เลยนะครับ    
นัดประชุมครั้งต่อไปในวัน พุธ ที่ 8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  ครับ 

 

ปิดประชุมเวลา    12.14  น. 
 

 
    จ.ส.ต.   บันทึกรายงานการประชุม     ลงชื่อ                             ผู้รับรอง 
   (มานพ   สมบูรณ์พร้อม)                                            (นายถวิล   ช่วยรักษา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1
ประจําปี 2562  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 
  ลงชื่อ       ลงชื่อ 
                (นางเถวียน  ไชยโสดา)           (นายคําสงกา   ศรีสมัย) 
                 สมาชิก อบต. หมู่ 11             สมาชิก อบต. หมู่ 11 
 

ลงชื่อ       ลงชื่อ 
                (นางคําพันธ์   มุงธิสาร)            (นางสาวสมพร   ทองเดช) 
                 สมาชิก อบต. หมู่ 12                สมาชิก อบต. หมู่ 8 
 

ลงชื่อ         
          (นายอุทัย   ศรีสมัย)       
          สมาชิก อบต. หมู่ 9             
        
 
 
 
 
 
 


